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PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU 2.12.2014 

 
1. YN BRESENNOL   -   Y Cynghorydd Angela Russell (Cadeirydd) 
              Y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, (Is-gadeirydd). 
 
Y Cynghorwyr:- Stephen Churchman, Louise Hughes, Llywarch Bowen Jones, Dilwyn Morgan, W 
Tudor Owen,  Caerwyn Roberts, Mike Stevens, Gruffydd Williams,  
 
SWYDDOGION: Arwel Ellis Jones (Uwch Rheolwr Gwasanaeth Comisiynu Corfforaethol), Lowri Haf 
Evans (Swyddog Cefnogi Aelodau a Chraffu) 
 
HEFYD YN BRESENNOL:  
 

i) Mewn perthynas ag eitem 5 ar y rhaglen –  Mr Greg Guthrie (Cwmni Royal Haskoning) a Mr 
Cefin Edwards (Prif Beiriannydd Ymgynghoriaeth Gwynedd) 
 

ii) Mewn perthynas ag eitem 6 ar y rhaglen -  Y Cynghorydd John Wyn Williams – Aelod 
Cabinet Cynllunio,  Mr Aled Davies (Pennaeth Rheoleiddio) a  Mr Gareth Jones (Uwch 
Reolwr Gwasanaeth Cynllunio ac Amgylchedd) 

 
iii) Mewn perthynas ag eitem 7 ar y rhaglen  - Cynghorydd Gareth Roberts – Aelod Cabinet 

Amgylchedd, Mr Aled Davies (Pennaeth Rheoleiddio), Mr Dafydd Wyn Williams (Uwch 
Reolwr Trafnidiaeth) 

 
iv) Mewn perthynas ag eitem 8 ar y rhaglen – Cynghorydd Gareth Roberts – Aelod Cabinet 

Amgylchedd, Mr Aled Davies (Pennaeth Rheoleiddio), Mr Dafydd Wyn Williams (Uwch 
Reolwr Trafnidiaeth), Cynghorydd Selwyn Griffiths (Cadeirydd Cynhadledd y Cambrian), 
Cynghorydd Eryl Jones Williams (Aelod Lleol), Cynghorydd Gareth Thomas (Aelod Lleol) 

 
v) Mewn perthynas ag eitem 9 ar y rhaglen – Cynghorydd Gareth Thomas – Aelod Cabinet  

Addysg, Debbie Ann Williams Jones (Rheolwr Aelodau - Gwasanaeth Democrataidd) 
     

YMDDIHEURIADAU:   
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Craig ab Iago, Annwen Hughes, Eric M. 
Jones, Linda Morgan a Bob Wright      
 

2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
Datganodd yr aelodau canlynol fuddiant personol am y rhesymau a nodir: 
 

• Y Cynghorydd Mandy Williams-Davies yn eitem 5 ar y rhaglen oherwydd bod ei gwr yn 
gyfrifol am Gynllunio, Tirwedd, Ynni i Cyfoeth Naturiol Cymru – gadawodd y Siambr yn 
ystod y drafodaeth.  

• Y Cynghorwyr Caerwyn Roberts a Gruffydd Williams yn eitem 9 ar y rhaglen oherwydd 
eu bod wedi gorfod tynnu yn ôl o waith yr Ymchwiliad Craffu Cludiant Addysg ôl-16 
oherwydd bod aelodau o’u teulu yn derbyn gwasanaeth. O ganlyniad, ni fu iddynt 
gymryd rhan yn y drafodaeth. 

 
3. MATERION BRYS 

Dim i’w nodi 
 

4. COFNODION 
Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2014 yn ddarostyngedig i: 
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(i) Dileu enw’r Cynghorydd Gruffydd Williams o dan ‘yn bresennol’’ ar dudalen 1 
(ii) Ychwanegu at baragraff 5(b) Protocol Aelodau Etholedig 
 
Mewn ymateb i bryder nad oes cyswllt digonol gydag Aelodau - y drefn fel y mae yn un 
systematig fel na ellir cael sgwrs / trafodaeth, dilyniant na chasgliadau pendant ynglŷn â’r 
materion sydd yn cael eu codi, nodwyd bod y Protocol Aelodau Etholedig yn ceisio sicrhau llif 
gwybodaeth i un cyfeiriad gyda phob ymholiad ac ymateb yn cael ei gofnodi yn briodol. 
Dywedwyd bod sefydlu un pwynt cyswllt yn rhoi agwedd broffesiynol i’r drefn ac nad oedd 
unrhyw fwriad i newid y drefn. Adroddwyd bod dros 300 o gwynion wedi eu derbyn gan 
Gynghorwyr yn y flwyddyn ddiwethaf ond fel mae’r gwaith gwella yn dirwyn i ben ymddengys 
bod nifer y cwynion yn lleihau. O ran rhannu gwybodaeth ynglŷn â gwaith wedi ei gwblhau, 
cytunwyd bod modd gwella a chau’r cylch ymholiad yn llawn.  
 
 

5. CYNLLUN GWARCHOD YR ARFORDIR (Gorllewin Cymru) 
 

a) Cafwyd cyflwyniad byr gan Mr Greg Guthrie (Cwmni Royal Haskoning), awdur Cynllun 
Traethlin Gorllewin Cymru ar gefndir y cynllun sydd yn asesu effaith petai lefel y môr yn 
debygol o godi 50 - 150m yn y dyfodol oherwydd newidiadau i’r hinsawdd gydag amrediad 
o effeithiau a thrawiadau y bydd angen i rai ardaloedd eu mabwysiadu, ac mewn 
ardaloedd sydd yn debygol o gael eu heffeithio yn y tymor byr, bydd rhaid adnabod y 
pethau pwysig hynny fydd rhaid eu newid. 
 

b) Nodwyd bod cynllun gweithredu'r Cyngor yn un eithriadol. Cyngor Gwynedd yw’r Cyngor 
cyntaf i wynebu'r her a derbyn y materion. Maent wedi ymateb drwy siarad gyda 
chymunedau, egluro’r deilliant i’r bobl leol, sicrhau bod pentrefi / trefi yn ymwybodol o’r 
effeithiau a chynnwys cymunedau yn y trafodaethau. Eglurwyd bod taflenni gwybodaeth 
wedi eu paratoi fesul cymuned a’r goblygiadau wedi eu trafod gyda’r pentrefi. Cwblhawyd 
rhannu gwybodaeth yn 2013 gydag ail gylch o ymweliadau i’w trefnu ar gyfer 2015. 
 

c) Mynegwyd pryder gan un aelod ynglŷn â sut gall y Cynulliad gyfiawnhau na fyddant yn 
gwarchod ardaloedd y cynllun ar ôl 15 mlynedd. Gwnaed cais am eglurder a diffiniad clir 
o’r gair ‘amddiffyn’. Ychwanegwyd, fel esiampl bod 400 o anheddau yn Y Friog a sut felly 
bydd adleoli'r rhain? A yw ‘rolling back’ yn golygu adeiladu tai o’r newydd? Os bydd tai yn 
cael eu gadael, pwy fydd yn talu'r gost? Os na fydd arian yn cael ei wario ar 
amddiffynfeydd, pam na ellir defnyddio’r arian i ail-leoli ac ail ddatblygu pentrefi. Os bydd 
rhaid adlinio’r arfordir, onid gwell fuasai cynllunio yn hytrach na’i adael. Yng nghyd-destun  
adlinio wedi ei reoli, a yw’r wybodaeth wedi ei rannu gyda’r cyhoedd? Bydd rhaid sicrhau 
bod pobl Y Friog yn saff. 
 

ch)   Mewn ymateb i’r pryderon, eglurwyd mai dogfen lefel uchel yw’r Cynllun Traethlin sydd yn 
tynnu sylw at ardaloedd na ellir eu hamddiffyn. Lle nodi’r  ‘rheoli amddiffynfeydd’ rhaid 
adnabod yr angen i newid. Polisi ydyw ac nid manylion, yn amlygu cyfleoedd ac opsiynau 
posib gan agor trafodaethau gyda chymunedau i drafod yr angen i newid.  
 

d) Tynnwyd sylw gan Aelod bod ardal y Borth yng Ngheredigion wedi derbyn miliynau i 
amddiffyn cymunedau ac felly pam na ellir amddiffyn Y Friog. Eglurwyd bod 6 miliwn wedi 
ei wario ar amddiffynfeydd i gefn y Friog a bod sefyllfa ddaearyddol y Borth yn wahanol 
hefyd.. 
 

dd) Gan herio'r adroddiad, nododd un Aelod mai  damcaniaethau yn unig sydd ynddo. 
Ymddengys bod y dull yn ymarferol, ond ymateb a barn un arbenigwr ydyw. Rhaid cael 
ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd i amddiffyn cymunedau arfordir 
Cymru a gwneud penderfyniadau cadarnhaol i amddiffyn Y Friog. Penderfyniad yr 
Awdurdod Lleol fydd amddiffyn neu ddigolledu cymunedau'r arfordir. Mae Y Friog bellach 
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yn rhan o sgwrs genedlaethol a bydd rhaid sicrhau bod Cyngor Gwynedd yn rhan o’r 
trafodaethau hyn. 

 
PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad ond nodir y pwyntiau a ganlyn: 

i. bod angen cynllun yn ei le a bod   ymateb Cyngor Gwynedd i'r cynllun wedi bod 
yn llwyddiannus a bod cynnwys y cymunedau mewn unrhyw drafodaethau yn 
allweddol. 

ii. Dylid canmol bod trafodaethau cychwynnol wedi eu cynnal, ond mae angen 
sicrhau bod hyn yn parhau.  

iii. Bod y sgwrs genedlaethol yn araf ac yn creu anawsterau i’r gymuned. O 
ganlyniad, dylid anfon neges at y Gweinidog yn amlygu’r pryderon gan bwyso 
ymateb ac eglurder buan. 
 

 
6. MONITRO GORFODAETH MEYSYDD CARAFANAU 

 
a) Cyflwynwyd adroddiad gan  Pennaeth yr Adran Rheoleiddio yn darparu cyd-destun ar 

gyfer y gwaith o fonitro a gorfodaeth ar safleoedd carafanau. 
 

b) Amlygodd yr Aelod Cabinet bod monitro gorfodaeth carafanau wedi cael cryn sylw yn 
ddiweddar o ganlyniad i geisiadau cynllunio yn cael eu caniatáu i feysydd carafanau 
barhau yn agored o 10 mis a hanner i 12 mis.   Mynegwyd bod angen datblygu dull o 
fonitro safleoedd carafanau’n rhagweithiol i sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r caniatâd 
cynllunio a’r amodau perthnasol, ond bod hyn yn ddibynnol ar adnoddau staff ac nad oedd 
yn ymarferol bosib i fonitro pob un safle. Hefyd, mynegwyd bwriad i gasglu gwybodaeth 
gyfredol am safleoedd carafanau i sefydlu gwaelodlin fyddai yn y pendraw yn hwyluso 
trefniadau gwaith o safbwynt gwaith monitro ac ymateb i gwynion ynglŷn â safleoedd 
carafanau. 
 

c) Ymhelaethwyd bod yr Uned Gorfodaeth Cynllunio wedi gwneud gwaith ymchwil gydag 
Uned Gwarchod y Cyhoedd a bod trafodaethau wedi bod gydag Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri i geisio ymateb i’r dasg enfawr o fonitro pob safle yng Ngwynedd. Ers 
dechrau’r flwyddyn mae’r Cyngor wedi cymeradwyo Strategaeth Gorfodaeth sydd yn 
sefydlu fframwaith ar gyfer gwaith rhagweithiol ac adweithiol yr Uned Gorfodaeth am mae’r 
Strategaeth yn nodi’r bwriad i fonitro 20 safle'r flwyddyn. 

 
ch) Atgoffwyd yr aelodau nad oedd gofyn statudol i wneud y gwaith rhagweithiol, ei fod yn cael 

ei ystyried fel ymarfer da ar lefel cenedlaethol gan fod y gwaith yn dod a gwerth 
ychwanegol ac yn cyfrannu tuag at gyflawni blaenoriaethau’r Cyngor. Oherwydd y pryder 
ynglŷn â rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer tymor gwyliau 12 mis, eglurwyd fod y gwaith 
monitro rhagweithiol wedi cynnwys blaenoriaethu’r safleoedd hynny oedd wedi derbyn 
caniatâd am dymor gwyliau 12 mis. 
Adroddwyd mai pedwar safle yn unig allan o 13 sydd gyda chaniatâd sydd wedi 
gweithredu ar y caniatâd 12 mis a gafwyd  er y tybir y bydd hyn yn cynyddu wrth i 
geisiadau pellach gael eu cyflwyno. Nodwyd, gan mai gwasanaeth dewisol ydyw, mae yn 
hollol ddibynnol ar adnoddau, y bydd yn rhaid ystyried os yw’r gwasanaeth yn flaenoriaeth 
o fewn ystod eang o wasanaethau a ddarperir gan y Cyngor. Adroddwyd bod y 
gwasanaeth wedi ei glustnodi fel un y gellid ei leihau neu ei ddileu gan nad ydyw yn 
wasanaeth statudol. 
 

d) Un o bryderon yr Aelodau oedd bod caniatáu'r ceisiadau 12 mis yn mynd i arwain at bobl 
yn byw yn barhaol mewn carafanau a fydd o ganlyniad yn creu cymunedau newydd / 
chwalu cymunedau Cymraeg. Eisoes ceir enghreifftiau, fel ym Morfa Bychan, lle mae’r 
nifer o garafanau sydd ar y safle yn uwch na’r nifer o dai yn y pentref. Atgoffwyd yr aelodau 
mai gwrthod y cais cynllunio cyntaf a wnaeth y Pwyllgor Cynllunio, yn groes i’r 
argymhelliad, ac o ganlyniad aeth yr ymgeisydd a’r cais i apêl a llwyddo gyda chostau o 
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£15,000 yn erbyn y Cyngor. Gwnaed cais hefyd i gynghorwyr ddarparu gwybodaeth i’r 
Gwasanaeth Cynllunio os oedd ganddynt dystiolaeth / bryderon fod rheolau cynllunio’n 
cael eu torri er mwyn cynorthwyo gan sicrhau cydymffurfiaeth. 
 

dd) Mewn ymateb i gwestiwn o godi treth ar garafanau 12 mis er mwyn ariannu a chreu incwm 
i dalu am adnoddau gorfodaeth, nodwyd bod cyfle o godi ffi drwy’r uned drwyddedu ond  
bod angen i ddeddfwriaeth newydd i ganiatáu hynny. Mynegodd y Pennaeth Rheoleiddio 
bod hyn yn annhebygol yn enwedig yn y tymor byr. O ran trafodaethau traws adrannol a 
chynnal sgwrs ehangach ynglŷn â phreswylwyr y carafanau, nodwyd nad oedd 
mecanwaith ffurfiol yn ei le i gasglu gwybodaeth. Eglurwyd bod y wybodaeth orau fel arfer 
yn dod gan y cymunedau neu’r aelodau etholedig lleol.  Er nad oes trefn ffurfiol yn ei le i 
geisio sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei gasglu ar draws adrannau, cytunwyd y byddai 
modd edrych ymhellach i hyn. Mynegodd yr aelodau eu hawydd i weld hynny yn digwydd. 
 

e) Gwnaed cais pellach am wybodaeth am niferoedd a lleoliad meysydd carafanau fesul ward 
ynghyd a natur y caniatâd, hynny wy, sefydlog /teithiol ac yn y blaen er mwyn caniatáu i’r 
aelod lleol i fonitro'r sefyllfa. Cytunwyd y byddai modd ystyried hyn a rhannu gwybodaeth 
berthnasol o ran hanes cynllunio gyda’r aelodau mewn achosion perthnasol.  Amlinellwyd, 
unwaith bydd y gwaelodlin yn ei le bydd y gwaith yn dod yn haws (nodwyd hefyd bod y 
Parc Cenedlaethol yn cynnal gwaith tebyg o sefydlu gwaelodlin). 

 
Penderfynwyd derbyn yr adroddiad sydd yn rhoi darlun gonest o’r sefyllfa a derbyn 
y gwaith ar y gwaelodlin gan bwysleisio’r materion a ganlyn; 
 

i) Dylid annog aelodau i ddod a gwybodaeth allweddol i sylw’r adran 
ii) Cydweithio gydag adrannau eraill i wella lefel gwybodaeth 
iii) Cadw llygad ar y posibilrwydd o godi incwm i ariannu'r gwasanaeth i’r   

dyfodol ow yw deddfwriaeth yn caniatáu 
iv) Er pwysigrwydd y gwaith, derbyn bod elfennau rhagweithiol yn ddewisol 

ac felly yn opsiwn fydd yn gorfod cael ei ystyried ar gyfer cyflawni 
arbedion 

 
7. BLAENORIAETHU DARPARIAETH CLUDIANT CYHOEDDUS 
 

a) Cyflwynwyd adroddiad gan Pennaeth Adran Rheoleiddio yn cyflwyno’r effaith posib ar 
drigolion Gwynedd o weithredu newidiadau i’r drefn cludiant cyhoeddus ar sail 
canlyniadau’r matrics. Ategodd yr Aelod Cabinet bod cyllid ar gyfer cludiant yn lleihau, ond 
y galw a’r gost yn cynyddu ac felly amhosib fuasai parhau gyda’r sefyllfa bresennol. 
Cyflwynwyd y matrics i geisio sicrhau tegwch. Pwysleisiwyd fod y matrics wedi ei 
ddatblygu gyda phwyslais ar y ffactorau pwysicaf ac fod y pwyllgor wedi bod yn rhan 
greiddiol o’i ddatblygu. 
 

b) Eglurwyd bod pum pennawd wedi cael ei fesur; ardal, cyfaint, dewis arall, math o 
wasanaeth a chyfleusterau gyda phwyslais bod angen gwaith pellach i ddadansoddi ‘dewis 
arall’. Cynigwyd hefyd yr angen am ddiffiniad gwell i’r ‘ardal’. 
 

c) Amlygwyd mai gwasanaethau dewisol yw rhai o’r teithiau a bod dewisiadau anodd ei 
gwneud i gyfarch yr arbedion. Pwysleisiwyd mai Cludiant cyhoeddus yw’r gwasanaeth a 
bod rhai yn ei ystyried fel cludiant personol. Cydnabuwyd na ellir cyfarch anghenion pawb.  
Y bwriad o gyflwyno'r adroddiad hwn yw rhannu'r wybodaeth orau sydd ar gael er mwyn 
cefnogi a chynorthwyo aelodau gyda phenderfyniadau anodd. Atgoffwyd yr aelodau nad 
ymateb i doriadau oedd y newidiadau, ond ymateb i golled mewn grant a bwlch yn y 
gyllideb bresennol. 
 

 ch)  Byddai rhaid i rai teithwyr addasu patrwm eu bywydau i gyd fynd ac amserlenni cludiant yn 
y dyfodol ac na ddylen ddisgwyl i gludiant gael ei siapio ar sail eu gofynion personol. 
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d) Awgrymwyd gan aelod bod angen ail adolygu’r matrics er mwyn gwella’r deilliant ac ail 

ymweld ar tabl pwysau i sicrhau bod y wybodaeth yn gywir. Annheg fuasai torri 
gwasanaethau hwyrnos gan fod y rhain yn cludo pobl i’w gwaith  (ac nid ar gyfer hamdden 
a phleser yn unig). Cynigiwyd, yn hytrach na gostwng gwasanaeth nos y dylid ei wneud ac 
ymestyn gwasanaethau aml yn ystod y dydd. Y cais yw adolygu’r matrics a phenderfynu os 
oes opsiynau gwell neu ddewis arall. Derbyniwyd bod rhaid gweithredu newidiadau, ond 
hefyd rhaid deall beth sydd yn dderbyniol. 
 

e) Eglurwyd bod gwaith pellach i’w gwblhau a  fydd yn cynnwys mapio fesul cymuned ac 
adeiladu ar y wybodaeth bresennol mewn manylder. Bydd y wybodaeth ychwanegol yn 
cael ei ystyried gan yr Aelod Cabinet cyn cyflwyno adroddiad terfynol i’r Cabinet am 
benderfyniad. Rhagwelir y bydd asesiad effaith cydraddoldeb ar y teithiau dan sylw yn 
rhan o’r broses cyn gwneud penderfyniad terfynol. 

 
Penderfynwyd derbyn yr adroddiad gan bwysleisio’r materion a ganlyn; 
 

i. Derbyn y broses gan ystyried y darlun, y pwrpas a’r rhesymeg wrth 
ddatblygu a gweithredu'r matrics 

ii. Y dylai Cynghorwyr lleol gynnal grwpiau trafod lleol gyda chymunedau 
i’w hysbysebu o’r newidiadau ac i flaenoriaethu anghenion cludiant y 
gymuned honno. 

 
8. DIWEDDARIAD AR GYNLLUN PONT BRIWET 
 

a) Cyflwynwyd adroddiad gan Pennaeth yr Adran Rheoleiddio yn darparu gwybodaeth a 
chyd-destun ar gynnydd prosiect Pont Briwet.  Roedd yr adroddiad yn ymateb i bryder 
aelodau’r Pwyllgor o amserlen y gwaith a phwy fydd yn gyfrifol am unrhyw golledion 
ariannol neu ychwanegol fydd angen eu cyfarch os bydd y gwaith yn llithro ymhellach na’r 
dyddiad cwblhau. 
 

b) Adroddwyd bod bar gyfreithiwr wedi rhoi barn annibynnol am yr hawliau am daliadau 
ychwanegol. Mynegwyd bod y bar gyfreithiwr o’r farn nad oedd sail i’r honiadau hyn.  

 
c) Adroddwyd bod cyfathrebu da yn parhau gyda chwmni Hochtief, contractwyr adeiladu’r 

bont, y disgwylir iddi gael ei chwblhau erbyn Mehefin 2015. Amlinellwyd bod y llithriad yn 
sgil problemau gyda Dwr Cymru, Cwmni BT, National Grid a Llanw Uchel. Nodwyd bod 
pryder ynglŷn â risg i arian Ewropeaidd gael ei dynnu yn ôl os na fyddai’r bont wedi ei 
chwblhau ar amser. Mewn ymateb i’r pryder, nodwyd bod 23 diwrnod o risg ychwanegol 
wedi ei gytuno ac mai’r setliad y cyfrifiad terfynol fydd y risg fwyaf o ran trefniadaeth 
ariannol. 

 
ch)  Cydnabuwyd y byddai’r bont o fudd sylweddol i’r gymuned wedi ei chwblhau, ond ‘heddiw’ 

mae’r problemau i’w gweld ac yn brathu. Y teimlad cyffredinol yw bod pobl yn teimlo eu 
bod wedi eu gadael i lawr gyda negeseuon cymysg ac anghyson yn cael eu rhannu. 
Nodwyd bod  Cwmni Hochtief wedi penodi  Swyddog  Cysylltiadau Cyhoeddus ond bod y 
swyddog hwnnw wedi gadael. Hysbysebwyd yn lleol am swyddog  wedi hynny ond heb 
lwyddiant. O ganlyniad, penodwyd dwy swyddog o’r Cyngor i ymgymryd â'r gwaith, a oedd 
yn ychwanegol i’w cyfrifoldebau ac o dan amgylchiadau anodd iawn. Diolchodd yr aelodau 
i Patricia Jones (Cydlynydd Prosiect Pont Briwet) a Cheryl Ann  Morgan (Swyddog 
Gwarchod y Cyhoedd – Pont Briwet) am eu gwaith da. Credir mai un o’r gwersi i’w dysgu 
buasai sicrhau swyddog perthnasol ar ddechrau’r prosiect i feithrin perthynas gyda’r 
gymuned leol. 

 
d) Derbyniwyd bod nifer o ffactorau wedi cynddeiriogi pobl leol ac yn amlwg mai diffyg 

cyfathrebu clir a chyson yw'r prif ffactor. Rhaid sicrhau bod neges onest a thryloyw yn cael 
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ei rhannu i’r gymuned leol yn datgan y sefyllfa bresennol. Yn sicr, mae busnesau cylch 
Harlech, Talysarn, Penrhyndeudraeth a Phorthmadog wedi eu heffeithio yn sgil yr oediad 
ac felly rhaid sicrhau nad oes oediad pellach. 
 

dd) Rhaid sicrhau bod Cwmni Hochtief yn cwrdd â’r dyddiad cwblhau arfaethedig. Addewid 
wedi ei wneud ac felly pwysig peidio colli ymddiriedaeth. Amlygwyd bod Rheolwr Prosiect 
newydd wedi ei benodi a bod y rhaglen bellach yn dderbyniol a chyraeddadwy 
. 

e) Ynglŷn â difrod diweddar i’r system confoi, nodwyd bod hyn yn hollol annerbyniol a bod 
hyn yn codi risgiau iechyd a diogelwch. 
 

   f)   O ran llwyddiannau o fewn y cynllun, nodwyd bod gwaith da wedi ei wneud i sicrhau pecyn 
ariannol ar gyfer y cynllun, bod cydweithio da rhwng y cyrff allweddol, bod y cynllun wedi 
dod a gwaith i bobl leol a hyd yma nad oes cofnod o unrhyw ddamwain. O ran pwyslais ar 
y rhaniad ansawdd (40%) v masnachol (60%), derbyniwyd bod haid rhoi ystyriaeth i’r 
balans yma wrth dendro prosiectau isadeiledd mawr yn y dyfodol a mesur pob sefyllfa yn 
unigol. 

 
Diolchwyd i’r swyddogion am y diweddariad a’r wybodaeth agored. 
 
PENDERFYNWYD rhannu pryderon y pwyllgor gyda’r Pwyllgor Archwilio gan dynnu 
sylw penodol at y gwaith i reoli risigiau o fewn y cynllun ac amserlen y cynllun 
 
Gwnaed sylw ychwanegol gan Aelod Lleol yn mynegi pryder bod nifer o bobl yn cerdded ar 
draws y bont. Mynegwyd petai damwain yn digwydd, buasai hyn yn creu oediad pellach. 
 

9. CYFLWYNO ARGYMHELLION YMCHWILIAD CRAFFU CLUDIANT ADDYSG ÔL-16 
 
a) Rhoddwyd crynodeb o gefndir yr ymchwiliad gan Gadeirydd yr Ymchwiliad, y Cynghorydd 

Stephen Churchman. Amlinellwyd mai briff yr ymchwiliad oedd ystyried sut roedd polisi'r 
Cyngor yn cael ei weithredu ar lawr gwlad a beth oedd effaith gweithredu'r polisi hwnnw ar 
ddarparwyr addysg ôl-16, y dysgwyr a’u teuluoedd. 
 
Ym mis Medi 2014, gwnaed cais gan yr Aelod Cabinet dros Addysg i ymestyn briff yr 
ymchwiliad i ystyried opsiynau pellach i ddarganfod arbedion posib o fewn y gwasanaeth 
cludiant addysg ôl-16. Golyga hyn yr angen i ystyried opsiynau ac argymhellion mwy 
creadigol er darparu’r gwasanaeth i’r dyfodol. Croesawyd y cais fel cyfle i ychwanegu 
gwerth i’r ymchwiliad gyda phwyslais ar roi'r cwsmer yn ganolog i’r gwasanaeth. 

 
Wrth ystyried yr opsiynau creadigol cytunodd aelodau’r ymchwiliad ar yr egwyddorion 
canlynol; 
- Tegwch i bawb 
- Agored i bawb 
- Hyblygrwydd 
- Cost resymol 
- Amser teithio hyblyg. 

 
Nodwyd bod yr ymchwiliad wedi bod yn un manwl a bod amryw o unigolion a sefydliadau 
wedi cael eu holi ac wedi rhoi mewnbwn i’r ymchwiliad. Diolchwyd i bawb am eu cyfraniad. 
 

b) Cyflwynwyd yr argymhellion i’r Aelod Cabinet. Cydnabuwyd mai mater i’r Aelod Cabinet 
fydd gweithredu arnynt, ond gwnaed cais am adroddiad ar ei ymateb i’r argymhellion yn y 
cyfarfod nesaf gydag adroddiad cynnydd ymhen chwe mis. 
 

c) Mewn ymateb i’r ymchwiliad, nodwyd bod yr ymchwiliad yn fanwl a hawdd ei ddarllen. 
 



PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU 2.12.14 

 7 
 

 ch)  O ran pwynt gweithredu, nodwyd mai pwynt gwleidyddol oedd 13. Materion Eraill er 
Ystyriaeth yr  Aelod Cabinet (tudalen 8)  a  derbyniwyd y sylw bod angen ei addasu. 

 
d) Gwnaed cynnig ychwanegol i’r Aelod Cabinet drafod gydag Edwina Hart y gwahaniaethau 

amlwg sydd yn bodoli rhwng trefniadau Lloegr a Chymru. Rhaid ceisio sicrhau tegwch i 
bawb 
 
PENDERFYNWYD mabwysiadu adroddiad yr Ymchwiliad a chroesawyr ffaith bod yr  
Aelod Cabinet yn derbyn yr argymhellion yn yr adroddiad, a disgwyl am adroddiad 
yn ôl ymhen 6 mis. 

 
10. BLAEN RAGLEN WAITH DRAFFT CRAFFU 2014 - 2015 
 

a) Cyflwynwyd blaen raglen waith diwygiedig er gwybodaeth i’r aelodau. 
 

Diolchwyd i bawb am eu cyfraniad. Diolchwyd i Mandy Williams Davies am ei chyfraniad i’r 
Pwyllgor Craffu Cymunedau dros y blynyddoedd a dymunwyd pob llwyddiant iddi yn ei swydd 
newydd fel Aelod Cabinet. Diolchwyd hefyd i Debbie Anne Williams Jones am ei chyfraniad i’r 
Pwyllgor Craffu Cymunedau - bydd Debbie yn cefnogi'r Pwyllgor Craffu Corfforaethol o hyn 
ymlaen. 

 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 10:00am a daeth i ben am 1:40pm 
 

 


